

Xinhua Silk Road: การประชุม MTOS 2019 เปิดฉากที่มณฑลกุ้ยโจวของจีน

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการท่องเที่ยวภูเขาและกีฬากลางแจ้ง “International Conference of Mountain Tourism and Outdoor Sports (MTOS) 2019” เปิดฉากขึ้นที่เมืองชิงอี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติปู้อีและแม้วเฉียนซีหนาน ในมณฑลกุ้ยโจว ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

การประชุมสองวันดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง ตัวแทนจากองค์กรชั้นนำ และตัวแทนท่องเที่ยวจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูเขาและกีฬากลางแจ้งทั่วโลก

การประชุม MTOS ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดสี่ปีนับตั้งแต่ปี 2015 และเป็นการประชุมนานาชาติว่าด้วยการท่องเที่ยวภูเขาเพียงงานเดียวที่ได้รับการรับรองจากคณะรัฐมนตรีจีน โดยมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวคุณภาพสูง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

การประชุม MTOS เป็นเวทีระดับสูงที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวภูเขาและกีฬากลางแจ้ง ซึ่งถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative (BRI)

เขตปกครองตนเองชนชาติปู้อีและแม้วเฉียนซีหนาน มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งเทือกเขาและยอดเขาที่มีภูมิประเทศแบบคาสต์ ทะเลสาบบนที่ราบสูง น้ำตก หุบเขา ฯลฯ จึงมีความได้เปรียบอย่างมากในการพัฒนาการท่องเที่ยวภูเขาและกีฬากลางแจ้ง

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เขตเฉียนซีหนานจับกระแสการออกกำลังกายที่กำลังบูม และมุ่งพัฒนากิจกรรมกีฬากลางแจ้งหลากหลายประเภท เช่น เดินเขา ปั่นจักรยาน ขับรถออฟโร้ด ตกปลา ล่องแพ ฯลฯ ซึ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

หนังสือพิมพ์เฉียนซีหนานเดลีรายงานว่า ในช่วงวันหยุดยาวฉลองวันชาติจีนปีนี้ เขตเฉียนซีหนานกวาดรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 3.8 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 36.74% เมื่อเทียบรายปี

เขตเฉียนซีหนานกำลังพยายามผลักดันตัวเองให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่โด่งดังในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูเขาระดับนานาชาติ และเป็นเขตสาธิตการท่องเที่ยวภูเขาแห่งชาติของจีน

เขตเฉียนซีหนานเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2015 ได้มีการ

ลงทุนกว่า 7 หมื่นล้านบาทในโครงการท่องเที่ยว 357 โครงการ ทั้งการสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เส้นทางท่องเที่ยวสำคัญๆ และจุดท่องเที่ยวบนภูเขามากมาย

ความพยายามของเขตเจียนซีหนานส่งผลให้การประชุม MTOS ขึ้นแทนเวทีสำคัญในการนำเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยวภูเขาและการพัฒนากีฬากลางแจ้งสู่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สามารถดูข่าวต้นฉบับได้ที่ <https://en.imsilkroad.com/p/309102.html>